



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นายศรายุทธ อินตะวิใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๖๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๖๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายศรายุทธ อินตะวิใจ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๖๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๖๑๑๐๙๕๒๙๐</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖</p>
<p><b>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</b>                  .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายศรายุทธ อินตะวิใจ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๖๘)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา รับแจ้งทางวิทยุสื่อสาร จากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เวลา ๑๘.๓๕ น. ว่ามีผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๗๙ ปี เรียกไม่รู้สีกตัว ประวัติโรคเบาหวาน ภายในซอยจันทน์ ๔๓ แยก ๓๐ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อถึงที่เกิดเหตุเวลา ๑๘.๕๑ น. อาสาสมัครได้ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงมาจากห้องเช่าชั้น ๕ รอรพพยาบาล ประเมินผู้ป่วยแรกรับ ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๗๙ ปี รูปร่างผอม นอนอยู่บน Long spinal board พบอาการหายใจเร็วและมีเสียงดังครืดคราด ไม่รู้สีกตัว E๑V๑M๑ GCS = ๓ คะแนน วัดสัญญาณชีพแรกรับ ความดันโลหิต ๑๗๔/๙๑ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๗ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที วัดความอิ่มตัวออกซิเจนในกระแสเลือดได้ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ พยาบาลให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุโดยการเปิดทางเดินหายใจพบว่ามีเศษขม่ม่วงสกปรกอยู่ในปากจำนวนมาก จึงทำการเอาออกและดูดเสมหะ ให้ Oxygen mask with bag ในอัตรา ๑๑ ลิตรต่อนาที ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๑๐% D/N/๒ ๑๐๐๐ ซีซี ๑ เส้นในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง พิจารณาให้ยา ๕๐ เปอร์เซ็นต์กิโลโคส ๖๐ ซีซี เข้าทางหลอดเลือดดำ หลังให้การพยาบาลผู้ป่วยเริ่มรู้สีกตัว E๑V๑M๕ GCS = ๑๑ คะแนน ประสานอาการ ประวัติของผู้ป่วยและนำส่งห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยเริ่มรู้สีกตัว สีมตา พุดเป็นคำ ๆ E๑V๑M๕ GCS = ๑๑ คะแนน สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๗๕/๙๓ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความอิ่มตัวออกซิเจนในกระแสเลือดได้ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ๓๓๒ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แพทย์ทำการตรวจรักษาและดูแลเบื้องต้นพร้อมให้ส่งผลเลือดเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะระดับน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ และให้นอนรักษาตัวต่อที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์ให้ส่งผลเลือดเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เจาะน้ำตาลในกระแสเลือด ทุก ๖ ชั่วโมง ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๐.๙%NSS ๑๐๐๐ ซีซี ๑ เส้นในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารและยาตามแพทย์สั่ง ต่อมาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตอนเช้า ผลเลือดทางห้องปฏิบัติการและผลน้ำตาลในกระแสเลือดปกติ แพทย์ตรวจเยี่ยมและประเมินอาการอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ๗ วันและนัดตรวจอีกครั้งในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จากการ

ติดตามและประเมินผลผู้ป่วย ๗ วันและเยี่ยมจำนวน ๓ ครั้งพบปัญหาทั้งหมด ๔ ข้อ ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัวและการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องรวดเร็ว ลดความรุนแรงของโรค
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ อาการแสดงและวิธีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

#### ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แบบฟอร์มในการรับ ส่งข้อมูลรายละเอียดผู้ป่วยสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ผู้ชีวิตโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ต่อห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลอื่น ๆ

#### วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับและส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
๓. เพื่อให้ข้อมูลได้รับการส่งต่อครบถ้วน
๔. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับและส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ผู้ป่วยปลอดภัย
๓. ข้อมูลในการส่งต่อมีการสื่อสารถูกต้อง ชัดเจน
๔. เพิ่มความรวดเร็วในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน